

HĐND XÃ THUẬN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỶ HỌP THỨ BA (KỶ HỌP CUỐI NĂM)

Sáng 29/12/2022, HĐND xã Thuận Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp cuối năm). Tham dự kỳ họp các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 21 đại biểu HĐND xã Thuận Hòa và đại diện một số ban ngành xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, lãnh đạo các đơn vị Trường học trên địa bàn, Trạm y tế xã.



Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; các tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; tờ trình về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; thông qua Nghị quyết về việc chương trình giám sát năm 2023.



Năm 2022 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời tiết nắng hạn hán kéo dài ở vụ hè thu và mưa lốc kéo dài ở vụ mùa đã gây trở ngại cho việc sản xuất nông nghiệp ở địa phương đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Mặc khác, giá các mặt hàng nông sản làm ra không ổn định, nhất là cây thanh long từng được xem là cây trồng lợi thế, cho thu nhập cao của nhân dân, từ đó đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của UBND xã và sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể cùng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, chi bộ, Ban điều hành các thôn và nhân dân trong xã đã khắc phục khó khăn, nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã trong năm qua có nhiều chuyển biến, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều được triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau: Sản xuất giữ được ổn định; các loại cây trồng, con nuôi có lợi thế tiếp tục được chuyển đổi, nhất là việc thực hiện các mô hình sản xuất mới, áp dụng công nghệ, kỹ thuật cao cho năng suất và chất lượng tốt; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được đầu tư phát triển trên địa bàn xã (trồng dưa lưới trong nhà); tiếp tục thúc đẩy chương trình sản xuất thanh long VietGAP; hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp tục triển khai có hiệu

quả. Có cố gắng triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và giải quyết tồn đọng về đất ở sau kiểm điểm Trung ương 4 (khoá XI). Tăng cường chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, rừng, khoáng sản... Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra; điều hành chi ngân sách bảo đảm cho hoạt động bộ máy. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có nhiều mặt chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được 8 thực hiện khá tốt, các hoạt động cứu trợ được triển khai kịp thời, đạt nhiều kết quả. Đời sống nhân dân ổn định. Chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Công tác giải quyết đơn thư của công dân đạt kết quả khá. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 27, 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tập trung chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

Sau một ngày làm việc khẩn trương dân chủ và trách nhiệm kỳ họp lần thứ 6, HĐND xã Thuận Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kỳ đã thành công tốt đẹp./.